

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### “มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์

#### ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)”

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้

๑. คนหางานที่เดินทางไปทำงานในรัฐกาตาร์จะต้องได้รับการตรวจลงตราเพื่อการทำงานประเภท Work-Yearly Resident พร้อมใบอนุญาตเข้าเมือง (Exceptional Entry Permit) โดยนายจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้โดยระบบออนไลน์

๒. คนหางานก่อนเดินทางไปทำงานในรัฐกาตาร์ จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากโครงการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ย้ายอยู่ในต่างประเทศ (Expatriate Health Check-up Program) ของสภาสาธารณสุขกลุ่มประเทศอ่าว (Gulf Health Council States) ซึ่งมีจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงพยาบาลเวซธานี ๒) โรงพยาบาลบารุงราชกูร์ ๓) โรงพยาบาลกรุงเทพ ๔) โรงพยาบาลปิยะเวท และ ๕) โรงพยาบาลรามาริบัติ

๓. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ารัฐกาตาร์สามารถตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนเดินทางจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากฝ่ายกาตาร์ ได้แก่ ๑) โรงพยาบาลเวซธานี ๒) โรงพยาบาลบารุงราชกูร์ และ ๓) โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๖,๕๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท

กรณีคนหางานตรวจหาเชื้อ COVID - 19 จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากรัฐกาตาร์ ทั้ง ๓ แห่งดังกล่าวข้างต้น เมื่อเดินทางไปรัฐกาตาร์ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก หากตรวจหาเชื้อ COVID - 19 นอกเหนือจากโรงพยาบาลทั้ง ๓ แห่ง เมื่อเดินทางไปรัฐกาตาร์ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ที่ท่าอากาศยานกรุงโดฮาอีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๔. หากผู้ที่เดินทางเข้าไปรัฐกาตาร์ที่ยังไม่มีบัตรถิ่นพำนัก (QID) จะต้องกักตัวที่โรงแรมเป็นเวลาอย่างน้อย ๗ วัน โดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว ทั้งนี้ หากแรงงานที่เข้ารับการกักตัวไม่สามารถพักห้องเดี่ยวได้จะต้องกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน

๕. เมื่อพ้นระยะเวลาการกักตัว นายจ้างจะต้องนำลูกจ้างไปตรวจโรคเพื่อจัดทำบัตรถิ่นพำนัก (QID) และจัดทำบัตรสุขภาพต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำงานในต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๐๘ - ๙ ในวันและเวลาราชการ

-----  
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำงานในต่างประเทศ

๗ เมษายน ๒๕๖๔